

Số: 48 / B C - CC.THADS

Tuần Giáo, ngày 30 tháng 11 năm 2020

**BÁO CÁO**  
**TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2020**  
**PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2021**  
*(Trình tại kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa XX)*

**Phần thứ nhất**

**Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020.**

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

Chi cục thi hành án dân sự huyện Tuần Giáo thực hiện chức năng nhiệm vụ thi hành các bản án, Quyết định của Tòa án nhân dân các cấp có hiệu lực pháp luật trên địa bàn huyện và các nơi khác ủy thác về; thực hiện việc tiếp nhận, bảo quản vật chứng, tài sản phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Chi cục thi hành án dân sự huyện Tuần Giáo hiện có 09 biên chế; chính thức, 02 hợp đồng 68 ( 01 bảo vệ, 01 lái xe). Có 01 chấp hành viên trung cấp, 02 chấp hành viên sơ cấp; 01 chuyên viên; 03 thư ký trung cấp, 01 cán sự làm công tác kho quỹ, 01 kế toán.

Thực hiện chương trình công tác năm 2020 đã được Cục thi hành án tỉnh Điện Biên phê duyệt. Hưởng ứng các phong trào thi đua của ngành, tỉnh, huyện phát động nhằm lập thành tích cao nhất chào mừng những ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước. Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi cục thi hành án dân sự huyện Tuần Giáo đã triển khai nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2020. Toàn thể cán bộ, công chức của Chi cục đã nỗ lực tích cực phấn đấu vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt công tác chuyên môn phục vụ nhiệm vụ chính trị ngành và địa phương giao.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên, báo cáo kết quả công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021 như sau:

**1. Thuận lợi:**

Tình hình an ninh chính trị được giữ vững và ổn định. Nhận thức về pháp luật của Nhân Dân được nâng lên.



Chi cục thi hành án huyện Tuần Giáo luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự chỉ đạo sát sao về nghiệp vụ của Cục thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên, Tổng cục thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp, đặc biệt là sự phối hợp của các ban, ngành, chính quyền cơ sở trong công tác thi hành án.

Chi cục thi hành án đa số là công chức trẻ, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, nhiệt tình trong công tác, đoàn kết nhất trí cao, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

## **2. Khó khăn.**

Huyện Tuần Giáo còn là huyện nghèo, điều kiện kinh tế, văn hóa - xã hội kém phát triển, giao thông đi lại còn khó khăn nhất là các xã vùng cao. Nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân còn chưa cao. Các đối tượng phải thi hành án chấp hành hình phạt tù lâu năm, gia đình có người nghiện ma túy nên rơi vào tình trạng nghèo đói không có tiền, tài sản để thi hành án. Một số đối tượng chấp hành xong hình phạt tù không về địa phương, bỏ đi làm ăn xa, không trình báo, cho nên chính quyền địa phương, gia đình cũng không rõ thông tin. Một số vụ án hủy hoại rừng, số tiền bồi thường cho Nhà nước lớn nhưng người dân là người dân tộc thiểu số, sinh sống vùng kinh tế xã hội khó khăn cho nên không có điều kiện thi hành.

Trụ sở làm việc của chi cục còn đang phải đi thuê rất trật chội, trang thiết bị làm việc còn thiếu, kho vật chứng chưa đảm bảo.

## **II. TÌNH HÌNH KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ:**

### **1. Kết quả công tác thi hành án dân sự:**

Việc thụ lý và theo dõi giải quyết án luôn được chú trọng và đảm bảo các quyết định, bản án có hiệu lực pháp luật do toà án chuyển giao hoặc án từ nơi khác uỷ thác đến đều vào sổ đầy đủ kịp thời, ra Quyết định đúng quy định của pháp luật.

**- Kết quả thi hành án về việc** (Từ 01/12/2019 - 30/11/2020).

Tổng số việc đã thụ lý trong năm là **354 việc**, (số cũ: 79 việc, số thụ lý mới: 213 việc), uỷ thác đi: 05 việc, còn phải thi hành: **349 việc**. Trong đó có điều kiện thi hành là: **290 việc**; trong số án có điều kiện đã giải quyết được: **256 việc**, (thi hành xong hoàn toàn 250 việc, đình chỉ 06 việc - trong đó miễn thi hành: 03 việc) thi hành dở dang **34 việc**; chưa có điều kiện thi hành 59 việc, đạt tỷ lệ **88,2%** (đạt 100% chỉ tiêu được giao), vượt: 6,2%, kế hoạch giao.

**- Kết quả thi hành về giá trị:**



Tổng số tiền thụ lý là: **8.193.857.000** đồng, (Số cũ: 4.878.738.000 đồng, số mới: 3.154.459.000 đồng), ủy thác đi: **111.745.000** đồng. Còn phải thi hành là: **8.082.112.000** đồng; số tiền có điều kiện thi hành là: **3.652.327.000** đồng ; Số tiền chưa có điều kiện thi hành là: **4.429.785.000** đồng ;

Trong số tiền có điều kiện thi hành, đã giải quyết được: **2.128.776.000** đồng ( Trong đó: xong hoàn toàn: 1.664.161.000đ; miễn thi hành: 28.454.000 đồng; đình chỉ khác: 422.699.000 đồng. Giảm: 13.462.000 đồng) ; thi hành dở dang: **1.552.005.000** đồng. Đạt tỷ lệ 58,2% (Đạt 100% chỉ tiêu được giao, vượt 25,2% kế hoạch giao ),

## **2. Tình hình, kết quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo về Thi hành án dân sự.**

Cơ quan thực hiện nghiêm túc Luật tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, Bộ tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự và của tỉnh về công tác tiếp dân. Đơn vị thực hiện nghiêm Nội quy tiếp công dân tại trụ sở làm việc vào các ngày làm việc trong tuần; duy trì nghiêm lịch trực, phân công công chức có trình độ chuyên môn, giỏi về nghiệp vụ có kỹ năng thường trực tại trụ sở làm việc để tiếp nhận, giải quyết, kiến nghị, phản ánh của công dân. Đơn vị đã giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định, không để tình trạng kéo dài gây bức xúc trong dư luận hay kéo dài vượt cấp, do vậy không có đơn thư khiếu nại tố cáo nào.

## **3. Công tác phối hợp trong công tác Thi hành án dân sự**

Công tác Thi hành án luôn được sự quan tâm phối hợp tốt của các cơ quan chính quyền địa phương nơi có người phải thi hành án nhất là các cơ quan trong khối tổ tụng như Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, ủy ban nhân dân xã, thị trấn, sự chỉ đạo về nghiệp vụ của ngành trong việc xác minh điều kiện của người phải thi hành án, giải quyết việc thi hành án đồng thời có sự quan tâm chỉ đạo của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện trong việc phối hợp giải quyết các vụ việc phức tạp ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh chính trị tại địa phương.

## **4. Công tác giao, nhận, bảo quản, xử lý vật chứng**

Trong điều kiện khó khăn chi cục chưa xây dựng trụ sở mới, chưa có kho vật chứng riêng. Nhưng cơ quan đã bố trí, sắp xếp kho vật chứng chung với trụ sở làm việc, cơ quan thực hiện tốt việc giao nhận, vật chứng, tài sản từ cơ quan công an, bảo quản an toàn tuyệt đối, không để xảy ra mất mát hư hỏng; đồng thời khi tiến hành tiêu hủy đều có sự tham gia của các cơ quan như Phòng tài chính, Viện kiểm sát. Trong năm đã tổ chức tiêu hủy: 96 vụ: 147,97



gam Heroine, 95,82 gam Menthamphaineta, 0,46gam thuốc phiện và một số tang vật khác.

### **5. Các mặt công tác khác**

#### **- Công tác tài chính kế toán.**

Đơn vị mở đầy đủ các loại sổ sách theo quy định, ghi chép rõ ràng, hạch toán, báo cáo đầy đủ, đúng quy định. Thu tiền đến đâu xử lý đến đó, không để xảy ra tình trạng chậm nộp vi phạm pháp luật.

#### **- Công tác kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ;**

Đơn vị đã chú trọng công tác kiểm tra hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ: Thường xuyên quán triệt, triển khai hướng dẫn của ngành cấp trên trong công tác chuyên môn nghiệp vụ thi hành án. Không để xảy ra sai phạm trong tác nghiệp thi hành án.

Đơn vị làm tốt công tác quản lý tài sản, quản lý tài chính không để mất mát thất lạc tài sản. Đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và triển khai tới 100% cán bộ công chức. Mọi khoản chi đều đúng mục đích đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

Phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, đề cao vai trò giám sát đối với hoạt động của cán bộ, công chức. Xây dựng kế hoạch, kiểm soát chi tiêu, các biện pháp khoán chi đảm bảo chi tiêu tiết kiệm, hiệu quả cao, thông báo công khai về những hoạt động và kết quả đạt được trong nỗ lực phòng, chống tham nhũng tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

#### **- Công tác tổng hợp, báo cáo thống kê; văn thư - lưu trữ;**

Đơn vị luôn làm tốt công tác tham mưu trong công tác điều hành quản lý, tổng hợp báo cáo thống kê số liệu kết quả thi hành án dân sự: Hằng tháng, quý năm, đơn vị đều báo cáo số liệu đầy đủ, chính xác số liệu thi hành án theo yêu cầu của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy Ban nhân dân huyện, Cục thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên. Thực hiện tốt việc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Cục thi hành án, huyện ủy & UBND huyện Tuần Giáo, Ban chỉ đạo thi hành án.

Công tác văn thư lưu trữ được đảm bảo theo đúng quy định, hồ sơ, tài liệu lưu trữ được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, thuận tiện cho việc tra cứu.

#### **- Kết quả tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao..**

Đơn vị đã duy trì tốt hoạt động thể thao, văn hóa văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công chức.

#### **- Công tác thi đua, khen thưởng**

Công tác thi đua khen thưởng được triển khai, thực hiện theo đúng hướng dẫn của Cục thi hành án tỉnh Điện Biên, và HĐTĐKT huyện, đảm bảo cân đối về tỷ lệ giữa lãnh đạo và công chức, phát huy, khích lệ được công chức nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2020 đề nghị Cục thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên khen thưởng cho tập thể Chi cục và các cá nhân đã có thành tích trong công tác.

Đơn vị đã tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, quỹ khuyến học ...

## **II. Đánh giá chung**

### **1. Những ưu điểm, kết quả nổi bật.**

Đạt những kết quả trên là có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của huyện ủy, HĐND và Ủy ban nhân dân huyện của Cục thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên, lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự huyện Tuần Giáo. Đơn vị đã xây dựng kế hoạch công tác chi tiết, phát động phong trào thi đua cho toàn thể cán bộ công chức có những biện pháp thi hành án nhanh chóng hiệu quả, xác minh phân loại án chính xác, phân công nhiệm vụ cho từng công chức trong đơn vị phù hợp với khả năng, trình độ chuyên môn của mỗi người. Phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, các ngành chức năng trong khối nội chính tổ chức thi hành dứt điểm các vụ án có điều kiện.

Tập thể Chi cục thi hành án huyện Tuần Giáo có tinh thần đoàn kết nhất trí cao, yên tâm công tác, yêu ngành yêu nghề, luôn học hỏi, trau dồi về đạo đức chuyên môn nghề nghiệp, vượt mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ trên giao.

### **2. Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân:**

#### **2.1. Những tồn tại, hạn chế**

Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuyên môn tiến độ giải quyết án có lúc còn chậm so với quy định. Trong công tác xác minh điều kiện thi hành án còn để xảy ra một số sai sót.

Trong công tác ở một số cán bộ công chức, còn có tư tưởng trông chờ ỷ nại, chưa thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn.

#### **2.2. Nguyên nhân:**

Do mức độ nhận thức, quan tâm về pháp luật của các cơ quan, tổ chức, nhân dân còn hạn chế, chưa quan tâm nhiều đến vấn đề giáo dục pháp luật, hoặc quan tâm chưa đúng mức đến công tác thi hành án dân sự.





Tệ nạn nghiện hút, buôn bán ma tuý có nhiều diễn biến phức tạp. Án tồn lại qua các năm còn lại nhiều chưa có quy định cụ thể để có hướng giải quyết, điều kiện kinh tế của người phải thi hành án khó khăn, phạm tội nhiều lần.

Các vụ việc về phá rừng số tiền bồi thường cho Nhà nước lớn nhưng người phải thi hành án là người dân tộc thiểu số, trình độ dân trí còn thấp, sinh sống ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn cho nên không có điều kiện thi hành. Một số cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ chậm thi hành án.

## **Phần thứ hai**

### **phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2021**

#### **I. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ**

##### **1. Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021.**

- 100% các bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật được đưa ra thi hành đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

- Tập trung lực lượng, thời gian và áp dụng các biện pháp thi hành án để giải quyết dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành án.

- Rà soát xác minh, phân loại án chính xác, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện trong việc xét miễn, giảm thi hành án đúng quy định của pháp luật

- Phấn đấu đạt hoặc vượt tỷ lệ về việc, tiền giải quyết xong, giảm số việc, số tiền có điều kiện thi hành án theo chỉ tiêu Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên giao.

- Thực hiện tốt việc giao nhận, vật chứng, tài sản từ cơ quan công an, bảo quản an toàn tuyệt đối, không để xảy ra mất mát hư hỏng.

- Mở các loại sổ sách, ghi chép rõ ràng, hạch toán, báo cáo đầy đủ, đúng quy định. Thu tiền đến đâu xử lý đến đó, không để xảy ra tình trạng chậm nộp vi phạm pháp luật.

##### **II. Giải pháp thực hiện:**

- Tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành, nâng cao vai trò trách nhiệm của mỗi cá nhân, nhất là người đứng đầu.

- Tăng cường chỉ đạo, đẩy mạnh việc tổ chức giải quyết án. Bên cạnh đó phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc miễn giảm thi hành án đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, khắc phục những hạn chế, yếu kém

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác phòng chống tham nhũng. Tăng cường xác minh phân loại án làm cơ sở cho việc giải quyết án một cách chính xác có hiệu quả. Tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân tránh để đơn thư khiếu nại kéo dài vượt cấp.

## 2 Đề xuất kiến nghị

Để tạo điều kiện cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tuần Giáo làm tốt chức năng nhiệm vụ của mình, chi cục thi hành án dân sự huyện Tuần Giáo cần có sự giúp đỡ hơn nữa của các cấp, các ngành cụ thể như sau:

- Chi cục thi hành án dân sự đề nghị các cơ quan, ban ngành, Ủy Ban nhân dân các xã, Thị trấn, các trưởng khối, trưởng bản, tham gia phối hợp với các chấp hành viên, cán bộ thi hành án dân sự trong việc xác minh, giải quyết án trên địa bàn có người phải thi hành án.

- Đề nghị UBND huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Ban chỉ đạo thi hành án và việc xác minh điều kiện thi hành án.

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Kết quả đạt được như trên chính là sự nỗ lực phấn đấu của tập thể đơn vị, làm tiền đề để Chi cục thi hành án dân sự huyện Tuần Giáo hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2021 và những năm tiếp theo./.

### Nơi nhận:

- TT HĐND huyện Tuần giáo( B/C);
- Lưu: VT ./.

### CHI CỤC TRƯỞNG



*Ngô Duy Biên*

